

รายงานสรุปสถานการณ์ เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



เรื่องเด่นประจำสัปดาห์
(24 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2564)

"น้องเทนนิส"

ฮีโร่เหรียญทองครั้งประวัติศาสตร์
เหรียญแรกของประเทศไทยในมหกรรมกีฬา
โอลิมปิก โตเกียว 2020 ณ ประเทศญี่ปุ่น

"ปรับลด GDP"

ประเทศไทยน่าห่วง
โดนปรับลด GDP โตเหลือ 1%

"แกร่งกระฉาม"

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติ

"ไทยคว้าแชมป์โลก ROV"

นักกีฬาอีสปอร์ตไทยคว้าแชมป์การแข่งขัน
ARENA OF VALOR WORLD CUP
หรือ AWC 2021

"สรุปเหรียญรางวัล

โอลิมปิก 2020"

OLYMPIC MEDAL COUNT

"น้องเทนนิส" พาณิช วงศ์พัฒนกิจ ฮีโร่เหรียญทองครั้งประวัติศาสตร์ ในกีฬาเทควันโดหญิง เหรียญแรกของประเทศไทย ในโอลิมปิก 2020

ที่มา : <https://www.thairath.co.th/sport/worldsport/2149030>

มหกรรมกีฬาโอลิมปิก โตเกียว 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เปิดฉากชิงเหรียญทองวันแรกรวมทั้งหมด 11 เหรียญทอง เมื่อวันที่ 24 ก.ค. เริ่มจาก "เทนนิส" พาณิช วงศ์พัฒนกิจ จอมเตะสาวไทย รุ่น 49 กิโลกรัมหญิง วัย 24 ปี เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก ริโอ 2016 ที่ผ่านมา ได้คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์โอลิมปิกโตเกียวเกมส์ 2020 หลังดวลกับสาวน้อยวัย 17 ปี ชาวสเปน เกมสูสีสูกันอย่างดุเดือดลุ้นระทึกเกือบฉิวชนะแบบหวุดหวิด 11-10 สร้างรอยยิ้มให้คนไทยเป็นอย่างมาก

สำหรับเหรียญทองของ "เทนนิส" พาณิช วงศ์พัฒนกิจ เป็นเหรียญทองแรกของกีฬาเทควันโด ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกและเป็นเหรียญทองที่ 10 ของทัพนักกีฬาไทย

ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย



ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับลดการเติบโตเศรษฐกิจไทยเหลือ 1% เพราะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาในไทยยังไม่คลี่คลาย ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวไม่ได้ ธุรกิจต่างๆ ไม่สามารถกลับมาเปิดทำการได้เต็มรูปแบบ ส่วนภาคการท่องเที่ยวที่เป็นหัวใจเศรษฐกิจก็ยังคงซบเซาต่อไป

เศรษฐกิจไทยปี 2564 ในมุมมองของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ไม่สวยหรูนัก ปรับลดการเติบโตลงมาเหลือแค่ 1% หลังจากในช่วงเดือนเมษายนศูนย์วิจัยกสิกรไทย เคยมองว่าเศรษฐกิจไทยโตได้ถึง 1.8% ที่สำคัญ ในช่วงปลายปี 2563 ก็เคยคาดเอาไว้ว่าเศรษฐกิจจะโตถึง 2.6% เรียกได้ว่าาลดลงอย่างต่อเนื่องสะท้อนชัดว่าเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในมุมลบ

มาตรการเข้มงวด-เยียวยาไม่ครอบคลุม-ผู้ป่วยสูงต่อเนื่อง คือ 3 ปัจจัยลบ

โดย : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (KResearch) | Brand Inside

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดขึ้น คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยถูกปรับลดการเติบโตลง เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าซึ่งแพร่ระบาดได้เร็วและรุนแรงกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมถูกพบมากขึ้น ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม)

มาตรการเยียวยาของภาครัฐยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ แม้มาตรการเยียวยาคาดว่าจะช่วยประคองการดำรงชีพที่จำเป็นของประชาชน แต่ไม่สามารถชดเชยผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวม โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบออกมาตรการเยียวยาวงเงินรวม 4.2 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยชดเชยแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยครอบคลุม 10 จังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มเป็นระยะเวลา 1 เดือนรวมถึงมีมาตรการช่วยบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟแก่ประชาชนทั่วไปเป็นระยะเวลา 2 เดือน



อีกปัจจัยลบ คือ จำนวนผู้ติดเชื้อที่กลับมาเพิ่มขึ้นในประเทศไทย ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับลดกรอบประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในปี 2564 เหลือ 2.5-6.5 แสนคน จากประมาณการเดิมที่ 2.5 แสน-1.2 ล้านคน แม้ว่าจะมีการเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยโครงการ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” และโครงการ “สมุย พลัส โมเดล” อย่างไรก็ตาม แผนการเปิดประเทศ ในพื้นที่อื่นๆ รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในไทย จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดและการเร่งฉีดวัคซีนเป็นหลัก ขณะที่ในต่างประเทศก็ยังมีเผชิญความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

การกระจายวัคซีน คือ ความหวัง

การกระจายวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุม คือ ความหวัง

การแพร่กระจายวัคซีนที่มีประสิทธิภาพอย่างครอบคลุม คือ ความหวัง ทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศที่ยังคงเผชิญความเสี่ยงสูงทั้งจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่ประสิทธิภาพของวัคซีน รวมถึงการเร่งฉีดวัคซีนที่อาจต่ำกว่าเป้าหมาย หากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศยังไม่คลี่คลายลง คาดว่าภาครัฐอาจจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลผลกระทบเพิ่มเติมในขณะเดียวกันหากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย คาดว่าภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีแรงส่งมากขึ้น โดยใช้งบประมาณภายใต้พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ขณะที่ยังต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างประเทศที่ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่ๆ เช่นกัน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกดดันภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกของไทยในระยะข้างหน้าได้ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ในการทบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทยแล้ว และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ 1.0%

ค่าเงินบาททรุดหนักที่สุดในเอเชีย

ณำรายจากเศรษฐกิจแย่ นักท่องเที่ยวเหลือไม่ถึง 1%

โดย : CNBC | <https://brandinside.asia/thai-baht-hit-hardest-2021/>

สถิติจาก Refinitiv Eikon ระบุว่ามูลค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐร่วงลงมามากกว่า 10% แล้วในปี 2021 เกิดจาก "เศรษฐกิจไทยที่ย่ำแย่ติดปกติ" โดย Refinitiv ระบุว่าเงินบาทเป็นสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคถึงแม้ว่าสกุลอื่นจะอ่อนค่าลงเช่นเดียวกับก็ตาม

Vishnu Varathan หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจและกลยุทธ์ของธนาคารมิซูโฮ อธิบายว่า "สถานการณ์ดังกล่าวขัดแย้งกับดุลการค้าที่เป็นบวกและอัตราเงินเฟ้อที่ค่อนข้างต่ำในไทย" ในปี 2019 ก่อนมีวิกฤตโควิด ได้มีความกังวลจากหลายฝ่ายด้านค่าเงินไทยที่เริ่มแข็งเกินไป ซึ่งจะทำการส่งออกแพงขึ้นและนำดึงดูดน้อยลงในตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการสำหรับประเทศไทยที่ส่งออกสินค้าจำนวนมาก

เสียหายหนักจากการท่องเที่ยวที่หายไป

นักท่องเที่ยวที่หายไปมีผลต่อเศรษฐกิจไทยมากกว่าผลกระทบจากไวรัสโควิดโดยตรงโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกันที่มีสถานการณ์ "ที่น่าหดหู่" มากกว่าจากโควิดสายพันธุ์เดลตา การหายไปของนักท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมาก ด้วยการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่สูงถึง 11% ของ GDP ของไทยในปี 2019 ความต้องการแลกเปลี่ยนบาทที่ลดลงเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ทำให้มูลค่าสกุลเงินบาทตกลงอีกด้วย



ข้อมูลที่น่าสนใจด้านการท่องเที่ยว

“แก่งกระจาน”

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

โดย : <https://mgronline.com/travel/detail/9640000073173>

“แก่งกระจาน” ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 44 โดยถือเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่ 6 ของไทย โดยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 44 ซึ่งมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ โดยจัดประชุมผ่านระบบทางไกล ได้มีมติขึ้นทะเบียน “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” บรรจุเข้าไปเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ



มีการนำเสนอมาแล้ว 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2553 โดยถูกเลื่อนการพิจารณา มา 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 44 ในปี พ.ศ. 2564 โดยในครั้งนี้ พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายใต้เกณฑ์ข้อที่ 10 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จในการดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ที่ต้นทิวเขาที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกำเนิด รวมไปถึงการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ที่มีคุณค่าโดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์ หรือ เชิงอนุรักษ์ระดับโลก



“เกาะเต่า”

ต้อนรับสื่อชั้นนำอาเซียนในโครงการสมุยพลัส พาตะลุยแหล่งดำน้ำระดับโลก

โดย : <https://slamrath.co.th/n/265242>

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่า จ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี รายงานว่า นายวิชรินทร์ พิลาสิริพร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า พร้อมนางรำลึก วัชวสิน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่า และนางพยอม พงศ์ผดุงเกียรติ เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมต้อนรับ Mr. Floyd Anthony Cowan บรรณาธิการ Asian Journeys สื่อท่องเที่ยวชื่อดังจากสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสื่อมวลชนหนึ่งเดียวจากการชวนเชิญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมทริปปะเปิดเส้นทาง Samui Plus ได้เลือกเดินทางมาเยือน เกาะเต่า หลังจากการเปิดพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในโครงการ Samui Plus เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเป็นผู้ที่เดินทาง มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง ได้รับฉีดวัคซีนครบโดส ได้พักและท่องเที่ยวในระบบปิดพื้นที่เกาะสมุยมาแล้ว 7 วัน ผ่านการตรวจ Swab Test มาแล้ว 2 ครั้ง จึงสามารถเข้ามาเกาะมาเที่ยวระบบ SandBox ที่มีความผ่อนคลายที่เกาะพะงัน หรือเกาะเต่าได้



ทั้งนี้ บิสเตอร์พรอยด์ เจ้าพักที่ แบนด์โอดฟวิงรีสอร์ท 1 ในรีสอร์ท 19 แห่ง ที่ได้รับมาตรฐาน SHA PLUS บนเกาะเต่า โดยได้เริ่มต้นทริปปะบนเกาะเต่าด้วยการเยี่ยมชมซิมตักผลไม้ปลอดสารเคมี ดูการจัดการ รีสอร์ทภายใต้แนวคิด ZERO WATSE (การจัดการขยะเหลือศูนย์) ที่ศาลาปิ่นปักผม และวันรุ่งขึ้นลงเรือเล่นชมทิวทัศน์รอบเกาะ ก่อนเดินทางขึ้นเขาชมทะเลแหวกเกาะบางยวน พบกับทัศนียภาพ น่าตื่นตา ตื่นใจจากยอดเขาที่เกาะหางเต่า หรือเกาะนางยวน และลงดำน้ำชมโลกใต้ทะเลที่อ่าวม่วง ซึ่งคาดว่า บิสเตอร์พรอยด์ ได้เก็บเกี่ยวความทรงจำ จากเกาะเล็กๆ แห่งนี้จะสร้างความประทับใจและมีเรื่องราวเล่าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยี่ยมชมเกาะเต่าต่อไป

ข้อมูลที่น่าสนใจด้านการกีฬา

ทีมไทยคว้าแชมป์โลก "อีสปอร์ต" เกม RoV จากรายการ AWC 2021 ได้สำเร็จ!

โดย : <https://thestandard.co/dtac-talon-winner-awc-2021/>

ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกของเกม RoV อย่างรายการ AWC 2021 และในที่สุดทีมจากประเทศไทยเราก็ปลดล็อคความสำเร็จในการคว้าแชมป์ระดับโลกได้สักที โดยเป็นทีมเหยี่ยวแดง Dtac Talon สหายปีกทองยิ่งใหญ่เอาชนะ Most Outstanding Player ไปได้ 4-3 เกมแบบสุดมันในการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเมื่อสักครู่นี้คว้าแชมป์รายการ AWC 2021 ได้สำเร็จ พร้อมกับรับเงินรางวัลกว่า 6,556,600 บาทและที่สำคัญนี้เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครั้งสำคัญบนเวทีอีสปอร์ต !!



คนไทยเก่งกาจไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆ สำหรับการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพราะล่าสุดทีม dtac Talon จากประเทศไทย คว้าแชมป์โลกเกม RoV ในรายการ AWC 2021 ได้สำเร็จ เอาชนะทีม Most Outstanding Player จากไต้หวันอย่างหวุดหวิดท่ามกลางความลุ้นระทึกของเหล่าผู้ชม

การแข่งขัน AWC 2021 หรือ Arena of Valor World Cup จัดขึ้นโดย Tencent Games และ Garena ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2021 โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 8 ประเทศ นั่นคือ ไทย, ไต้หวัน, บราซิล, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, จีน และเวียดนาม ซึ่งการแข่งขันระหว่างทีม dtac Talon จากประเทศไทย และทีม Most Outstanding Player จากไต้หวัน ในรอบชิงชนะเลิศก็เป็นไปอย่างน่าตื่นเต้น

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นแบบ Best of 7 คือ จัดการผลชนะจากการแข่งขันทั้งหมด 7 เกมส์ ถึงแม้ว่าทีมไทยจะเอาชนะได้ 2 รอบแรก แต่เราก็โดนทีมไต้หวันตีตีขึ้นขึ้นมาเป็น 2-2 และ 3-3 ในที่สุด การแข่งขันซีเซี่ยมารอบที่ 7 จึงกลายเป็นเกมที่ทำเอาคนดูลุ้นจนนั่งไม่ติดเก้าอี้ ท้ายที่สุดแล้วทีม dtac Talon ก็เอาชนะ คว้าแชมป์โลกได้สำเร็จ และได้กลับบ้านพร้อมเงินรางวัล 200,000 ดอลลาร์ หรือราว 6.5 ล้านบาท โดย Erez ผู้เล่นตำแหน่ง Abyssal Dragon Lane คว้าตำแหน่ง Final MVP รับเงินรางวัลกลับบ้านอีก 10,000 ดอลลาร์ หรือราว 3 แสนบาท



รวมรางวัลชนะเลิศกีฬา E-sport ทีมชาติไทยที่น่าภูมิใจที่สุด

โดย : <https://7world7.com/archives/3912>

- **เหรียญทอง SEA GAMES ROV**
- **เหรียญทอง SEA GAMES TEKKEN**
- **POINT BANK INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP**
- **EA CHAMPIONS CUP SPRING**

ทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างแชมป์เกี่ยวกับกีฬา E-SPORT ที่ชาวไทยภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก อันที่จริงก็ยังมีการแข่งขันอีกมากมายที่ทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ ซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตวงการกีฬา E-SPORT ในประเทศไทยจะสามารถคว้าแชมป์มาครองอีกมากมายแน่นอน



สรุปเหรียญโอลิมปิก 2020

RANK	TEAM/NOC	Gold	Silver	Bronze	Total
1		24	14	13	51
2		20	23	16	59
3		17	5	9	31
48		1	0	0	1

ที่มา : olympics.com